

AN TOÀN BỮA ĂN TẬP THỂ ĐỪNG ĐỂ “MẮT BÒ MỚI LO LÀM CHUÔNG”

An toàn thực phẩm (ATTP) tại bếp ăn tập thể luôn là vấn đề được quan tâm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhiều người. Chỉ một chút lơ là, chủ quan hoặc đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn có thể khiến nhiều người bị ngộ độc, thậm chí tử vong. Mới đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm khiến nhiều công nhân phải nhập viện điều trị. Dù không có trường hợp tử vong song đây là tiếng chuông cảnh báo về bảo đảm ATTP tại các bếp ăn tập thể.

Phát hiện nhiều vi phạm ATTP tại bếp ăn tập thể

Qua điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH May HUALIDA Thái Bình (thành phố Thái Bình) khiến 46 người có các triệu chứng đầy hơi, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, trong đó từ ngày 25 - 27/5/2023 có 17 người phải nhập viện điều trị, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh xác định những người có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm của Công ty TNHH May HUALIDA Thái Bình đều sử dụng suất ăn do Công ty TNHH Dịch vụ và ăn uống Sao Hôm cung cấp vào bữa ăn ca trưa ngày 25/5/2023. Căn nguyên gây ngộ độc nghi do vi sinh vật ô nhiễm vào thức ăn trong quá trình chế biến. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không xác định được thực phẩm nguyên nhân gây ngộ độc vì Công ty TNHH Dịch vụ và ăn uống Sao Hôm đã hủy mẫu lưu khi đã lưu đủ 24 giờ. Vụ ngộ độc xảy ra, rất may không có trường hợp bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Căn cứ vào quá trình điều tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã xem xét xử phạt và ra quyết định xử phạt Công ty TNHH May HUALIDA Thái Bình 6 triệu

đồng về hành vi không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện có sự cố ATTP; xử phạt Công ty TNHH Dịch vụ và ăn uống Sao Hôm 8 triệu đồng với hành vi vi phạm thực hiện không đúng quy định pháp luật về lưu mẫu thức ăn.

Trong tháng hành động vì ATTP năm 2023, qua kiểm tra chuyên ngành tại một số bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã phát hiện một số hành vi vi phạm về ATTP tại các bếp ăn tập thể. Cụ thể, Chi cục đã ra quyết định xử lý vi phạm Công ty TNHH MTV Phú Lương Việt Nam, có địa chỉ tại thành phố Hải Dương chuyên cung cấp suất ăn cho bếp ăn tập thể của một doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã Đông La (Đông Hưng) với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; xử phạt bếp ăn tập thể Công ty TNHH May Bình Minh - ATC (xã Đông La) với hành vi vi phạm chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ không bảo đảm vệ sinh. Công ty TNHH May Bình Minh - ATC đã thực hiện nộp phạt theo quy định. Bên cạnh đó, trong năm 2022, dù không

có vụ ngộ độc thực phẩm đồng người xảy ra song cơ quan chức năng đã ghi nhận có 2 vụ ngộ độc liên quan đến bữa ăn đồng người, trong đó 1 vụ tại doanh nghiệp với 10 người có biểu hiện ngộ độc thực phẩm.

Nguy cơ ngộ độc thực phẩm luôn hiện hữu

Hiện nay, bếp ăn tập thể ở các doanh nghiệp thường phục vụ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn suất ăn mỗi ca. Nhiều doanh nghiệp còn ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp. Các đơn vị này có thể biến sẵn ở nơi khác rồi vận chuyển đến cho công nhân ăn uống. Nếu không bảo đảm vệ sinh trước, trong và sau chế biến thì nguy cơ ngộ độc thực phẩm là rất khó tránh. Cùng với đó, thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật, vi khuẩn phát triển, xâm nhập khi bảo quản thực phẩm không đúng cách. Trên thực tế vẫn có những rủi ro liên quan đến ngộ độc thực phẩm, nhất là vấn đề ngộ độc mạn tính nguy cơ gây ra các bệnh rối loạn chuyển hóa, khối u, ung thư... Ngộ độc cấp tính với các biểu hiện đau bụng, buồn nôn... có thể được phát hiện ngay, song ngộ độc mạn

tính lại khó phát hiện do tích lũy chất độc từ từ, ít một, lâu dài.

Theo thống kê, ngành y tế tuyến tỉnh, huyện hiện đang quản lý gần 600 bếp ăn tập thể (doanh nghiệp, trường học, bệnh viện), trong đó Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh quản lý gần 200 bếp ăn tập thể. Công tác kiểm tra ATTP tại các bếp ăn được duy trì thực hiện thường xuyên. Ngoài kiểm tra theo đợt, ngành y tế còn thực hiện kiểm tra đột xuất khi có thông tin có hành vi vi phạm ATTP. Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết: Qua kiểm tra, phần lớn các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể, đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm, từng bước tuân thủ các quy định về bảo đảm ATTP. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn phát hiện những sai phạm trong việc lưu mẫu, khu vực chế biến có còn trùng, cơ sở kinh doanh dịch vụ mà chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP; khu chế biến của một số bếp ăn tập thể chưa bảo đảm yêu cầu. Ở một số bếp ăn tập thể, trang thiết bị dụng cụ không bảo đảm vệ sinh, chưa có đầy đủ hợp đồng nguyên liệu... Việc



Ngành y tế kiểm tra chuyên ngành ATTP tại một bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố Thái Bình.

kiểm tra các cơ sở chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp cũng được tiến hành thường xuyên, cao điểm là vào mùa hè và sau 3 năm, Chi cục sẽ kiểm tra, giám sát, nếu bảo đảm quy định mới cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về ATTP.

An toàn những bữa ăn

Trước mỗi nguy ô nhiễm thực phẩm, một số doanh nghiệp chuyên cung ứng suất ăn công nghiệp đã chủ động cải tạo cơ sở vật chất, lựa chọn kỹ thực phẩm, tuân thủ quy trình chế biến cũng được kiểm tra sức khỏe định kỳ và tập huấn nâng cao kiến thức. Hàng năm, đều có các đoàn kiểm tra về ATTP. Qua kiểm tra, chúng tôi biết minh còn tồn tại gì để từng bước khắc phục, thực hiện tốt hơn công tác bảo đảm ATTP.

Bên cạnh các đơn vị đã chú trọng bảo đảm ATTP bếp ăn tập thể vẫn có đơn vị có lúc còn chủ quan, lơ là, chưa tuân thủ nghiêm các quy định về ATTP. Do đó, ngộ độc thực phẩm mới xảy ra. Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh cho biết thêm: Mỗi nguy sinh vật, hóa học, vật lý, nguyên nhân gây ra các vụ ngộ độc bếp ăn tập thể luôn thường trực. Thời gian tới, song song với công tác tuyên truyền, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, chúng tôi sẽ tăng cường công tác kiểm tra tại bếp ăn tập thể;

kiến cáo các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể cần bảo đảm ATTP trước, trong, sau chế biến; lựa chọn thực phẩm có xuất xứ rõ ràng, có hợp đồng mua bán nguyên liệu; thực hiện 10 quy tắc vàng trong chế biến thực phẩm và quy trình kiểm tra thực phẩm; quy định lưu mẫu thức ăn; không né tránh, cần thông tin kịp thời nếu có trường hợp nghi bị ngộ độc. Việc thông báo không chỉ phối hợp cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bệnh, tránh tử vong còn giúp cơ quan chức năng xác định được căn nguyên, thực phẩm nguyên nhân gây ngộ độc, tuyên truyền, khuyến cáo, tránh để ngộ độc xảy ra tại các đơn vị khác.

Hậu quả của việc để xảy ra ngộ độc thực phẩm là khó lường, thậm chí phải trả giá đắt nếu có trường hợp tử vong. Các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể, đơn vị cung cấp suất ăn sẵn cho doanh nghiệp, người cung cấp, người chế biến, vận chuyển thực phẩm... không được lơ là, chủ quan, dùng để mắt bò mới lo làm chuông;

HOANG LANG

Giọt hồng tình nguyện



Công nhân viên chức lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

Được phát động từ ngày 1/5 - 2/9, "Những giọt máu hồng" hè năm 2023 là một trong hai chiến dịch hiến máu tình nguyện (HMTN) lớn trong năm, nhằm động viên các lực lượng xã hội tham gia hiến máu cứu người, bảo đảm đủ lượng máu phục vụ cấp cứu, điều trị.

Mở đầu chiến dịch "Những giọt máu hồng" hè năm 2023 là ngày hội HMTN tại huyện Kiến Xương. Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng rất đông tình nguyện viên đã có mặt tại Trung tâm Chính trị huyện chờ đăng ký tham gia hiến máu. Không giấu được niềm vui trên gương mặt, anh Nguyễn Hữu Toàn, xã Hòa Bình chia sẻ: Tuy đây là lần thứ ba tham gia hiến máu nhưng tôi vẫn cảm thấy hồi hộp như lần đầu. Tôi hy vọng bản thân sẽ luôn có sức khỏe thật tốt để tiếp tục tham gia HMTN. Tôi sẽ tích cực tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân cùng tham gia hoạt động ý nghĩa này.

Với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", ngày hội HMTN tại huyện Kiến Xương đã thu hút trên 300 người dân của 24 xã, thị trấn tham gia. Kết quả, Ban tổ chức thu được 275 đơn vị máu an toàn, góp phần bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị. Bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương

cho biết: Việc tổ chức ngày hội HMTN trong dịp hè là hoạt động thường niên của Hội Chữ thập đỏ huyện. Trung bình mỗi năm, huyện Kiến Xương thu nhận hơn 450 đơn vị máu trong chiến dịch hiến máu cứu người, bảo đảm đủ lượng máu phục vụ cấp cứu, điều trị. Hội đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia HMTN. Chính vì thế, ngày hội HMTN của huyện luôn thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, trong đó có rất nhiều người tham gia hiến máu hơn 10 lần.

Không chỉ có huyện Kiến Xương, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị cũng đã tích cực hưởng ứng chiến dịch "Những giọt máu hồng" hè năm 2023 như: Tiên Hải, Vũ Thư, Thái Thụy, Liên đoàn Lao động tỉnh... Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đặt mục tiêu trong chiến dịch năm nay, 100% huyện, thành phố, các đơn vị, trường học tổ chức tuyên truyền và hưởng ứng chiến dịch; phấn đấu tư vấn cho ít nhất 6.000 lượt người về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người; vận động ít nhất 5.000 người đăng ký tham gia hiến máu và dự kiến tiếp nhận khoảng 4.000 đơn vị máu, đạt 30% chỉ tiêu năm 2023. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh cũng đặt mục tiêu vận động tối thiểu 100 người hiến máu dự bị và người có

nhóm máu hiếm sẵn sàng hiến máu cứu người khi có yêu cầu của các cơ sở khám chữa bệnh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc HMTN bằng nhiều hình thức như: phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh thực hiện các phóng sự, bản tin, chuyên mục về HMTN; tổ chức các đội tuyên truyền lưu động; treo băng rôn, áp phích tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư... Phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) xác định nhu cầu sử dụng nguồn máu hiến tình nguyện phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh tại các bệnh viện, đồng thời chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết cho việc tiếp nhận máu, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người tham gia hiến máu. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh cũng yêu cầu ban chỉ đạo vận động HMTN các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, trường học đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, tình nguyện viên và chủ nhiệm các câu lạc bộ hiến máu về kỹ năng truyền thông vận động HMTN và chăm sóc người hiến máu...

Bà Hoàng Thị Chanh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh cho biết: Trước kia, vào dịp hè, người dân thường có tâm lý e ngại khi tham gia hiến máu bởi thời tiết khắc nghiệt và do chưa hiểu hết ý nghĩa và tầm quan trọng của việc HMTN. Từ đó dẫn đến số lượng người dân tham gia HMTN trong chiến dịch "Những giọt máu hồng" hè còn hạn chế. Những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên chiến dịch "Những giọt máu hồng" hè nói riêng, phong trào HMTN nói chung ngày càng lan tỏa sâu rộng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. HMTN không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà đã trở thành hành động, là trách nhiệm và mong muốn của mỗi người em có thể tự bảo đảm an toàn cho bản thân và cứu người dưới nước một cách an toàn. Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh chủ động giám sát con em trong thời gian nghỉ hè. Ông Vũ Đức Nam, Chủ tịch UBND xã Quang Trung cho biết: Cứ bắt đầu vào mùa hè xã đều đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền

KIẾN XƯƠNG CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC CHO TRẺ EM

Nhằm hạn chế những vụ đuối nước thương tâm xảy ra đối với trẻ em trong dịp nghỉ hè, các cơ quan chức năng huyện Kiến Xương đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm an toàn cho trẻ.



Hàng ngày, bể bơi xã Thanh Tân (Kiến Xương) thu hút hàng trăm học sinh đến học bơi và rèn luyện sức khỏe.

Theo thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, từ năm 2021 đến nay toàn huyện xảy ra 10 vụ đuối nước thương tâm, trong đó các cháu đều là học sinh ở các trường học trên địa bàn huyện. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, thời gian qua, các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn đã tổ chức nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm trang bị kỹ năng bơi lội, sơ cứu cho trẻ để các em có thể tự bảo đảm an toàn cho bản thân và cứu người dưới nước một cách an toàn. Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh chủ động giám sát con em trong thời gian nghỉ hè. Ông Vũ Đức Nam, Chủ tịch UBND xã Quang Trung cho biết: Cứ bắt đầu vào mùa hè xã đều đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền

thanh, trong các nhà trường về các biện pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Giao lực lượng công an, đoàn thanh niên, trường các thôn thường xuyên kiểm tra rà soát các khu vực bến sông và cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, cách đây vài năm trên địa bàn vẫn xảy ra 2 trường hợp bị đuối nước thương tâm. Đây cũng là bài học cho các bậc phụ huynh, nhà trường trong việc quản lý học sinh, con em trong dịp hè.

Thấy giáo Phạm Ngọc Châu, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung chia sẻ: Nhà trường thường xuyên lồng ghép trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước vào các buổi học chính khóa để các em có thêm những kinh nghiệm thực tế. Ngoài ra, các giáo viên trong Trường thường xuyên lưu

ý các phụ huynh có phương án cho con em vui chơi an toàn dịp nghỉ hè, đầu tư kinh phí cho các con đi học bơi tại các bể bơi trong khu vực.

Ông Hoàng Văn Khanh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện cho biết: Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các lớp dạy bơi, phòng, chống đuối nước cho thiếu niên, nhi đồng năm 2023. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa dạy bơi cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trong toàn huyện. Theo đó, các trường chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các lớp dạy bơi, phòng, chống đuối nước cho thiếu niên, nhi đồng năm 2023. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa dạy bơi cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trong toàn huyện. Theo đó, các trường chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các lớp dạy bơi, phòng, chống đuối nước cho thiếu niên, nhi đồng năm 2023. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa dạy bơi cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trong toàn huyện.

Theo đó, các trường chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các lớp dạy bơi, phòng, chống đuối nước cho thiếu niên, nhi đồng năm 2023. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa dạy bơi cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trong toàn huyện.

kế hoạch, chủ động liên hệ với Trung tâm tổ chức dạy bơi cho học sinh. Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện sẽ xây dựng kế hoạch, lịch dạy bơi cho các trường và chuẩn bị hệ điều kiện thuận lợi nhất để tổ chức dạy bơi hiệu quả. Trung tâm còn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức dạy học bơi miễn phí cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong quá trình đào tạo, Trung tâm đẩy mạnh tổ chức các lớp truyền dạy kỹ năng xử lý tình huống và tiếp xúc sông nước cho các cháu. Thông qua các lớp học đã phát hiện, tuyển chọn được nhiều cháu có năng khiếu để bổ sung vào đội tuyển bơi của xã, của huyện để tham gia các giải thi đấu.

Là một trong những người đầu tư bể bơi đầu tiên ở huyện Kiến Xương, ông Vũ Văn Lương, thôn An Cơ Bắc, xã Thanh Tân cho biết: Tôi đưa bể bơi vào hoạt động từ năm 2016 với 3 bể phù hợp với mọi lứa tuổi học sinh. Từ đó đến nay hàng năm tôi đã phối hợp với các giáo viên đào tạo cho hàng trăm học sinh biết bơi. Để bảo đảm an toàn khi bơi ngoài việc thường xuyên kiểm tra xử lý môi trường nước, tôi còn làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, quan sát các cháu, nhất là các cháu chưa biết bơi. Hiện nay đang là thời kỳ cao điểm học bơi, cứ từ 8 giờ đến 18 giờ 30 hàng ngày tại bể bơi nhà tôi có hàng trăm học sinh đến học bơi và rèn luyện sức khỏe. Thấy giáo Phạm Tiến Bảo cho biết: Hơn 10 năm qua, tôi đã phối hợp các thầy giáo khác đến các bể bơi trên địa bàn huyện dạy bơi cho 300 - 400 học sinh/năm. Mỗi ngày tôi dạy 3 ca, mỗi ca từ 30 - 50 học sinh. Ngoài các kỹ thuật bơi cơ bản dưới nước, chúng tôi còn trang bị cho các cháu cách xử lý khi gặp các tình huống nguy hiểm khi bơi, giúp các cháu có đầy đủ kỹ năng an toàn khi ở dưới nước.

Toàn huyện Kiến Xương có gần 10 bể bơi có định và nhiều bể bơi di động trong các trường học. Để phòng, chống đuối nước cho trẻ em hiệu quả, huyện Kiến Xương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để các bậc phụ huynh thường xuyên nhắc nhở, theo sát hoạt động hàng ngày của con em, tránh xa các nguy cơ đuối nước, giúp các em có kỳ nghỉ hè vui tươi, an toàn.

THU THUY

THU HOAI